



ฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว  
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ประกาศกองอำนวยการควบคุมและป้องกันโรค COVID-๑๙ เมืองผิงเสียงเรื่องการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์  
อาหารที่นำเข้ามาผ่านห่วงโซ่ความเย็นแบบรวมศูนย์

เพื่อให้การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้ามาผ่านห่วงโซ่ความเย็นมีความรัดกุมเพิ่มขึ้น จึงให้ดำเนินการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้ามาผ่านห่วงโซ่ความเย็นแบบรวมศูนย์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

๑. ตามสถานการณ์ภาพรวมของเมืองผิงเสียง เมืองผิงเสียงได้จัดสถานที่กำกับดูแลผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้ามาผ่านห่วงโซ่ความเย็นส่วนกลางในศูนย์กระจายสินค้าเกษตรหรงกู่หิงซิง ศูนย์การค้าสินค้าเกษตรอัจฉริยะเจียงหนาน และลานสินค้าโลจิสติกส์ลี่เหว่ย โดยเรียกชื่อเป็น ๑) โกดังกำกับดูแลผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้ามาผ่านห่วงโซ่ความเย็นแบบรวมศูนย์ China Asean Fruit City ๒) โกดังกำกับดูแลผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้ามาผ่านห่วงโซ่ความเย็นแบบรวมศูนย์ตลาดเจียงหนาน และ ๓) โกดังกำกับดูแลผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้ามาผ่านห่วงโซ่ความเย็นแบบรวมศูนย์ลานสินค้าลี่เหว่ย เมืองระดับอำเภอผิงเสียงของเมืองฉงจั่ว ตามลำดับ

ผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้ามาผ่านห่วงโซ่ความเย็นที่เข้าเมืองผิงเสียงจะต้องเข้าไปสถานที่กำกับดูแลส่วนกลาง เพื่อทำการตรวจสอบและต้องได้ใบรับรองการออกจากโกดังกำกับดูแลผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้ามาผ่านห่วงโซ่ความเย็นแบบรวมศูนย์ของเมืองผิงเสียงจึงจะสามารถจำหน่ายในตลาดได้

๒. ผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้ามาที่ผ่านห่วงโซ่ความเย็นที่เข้าโกดังที่กำหนด เจ้าของโกดังที่กำกับดูแลผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้ามาที่ผ่านห่วงโซ่ความเย็นจะต้องทำการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบรับรองการตรวจสอบกักกันสินค้าที่นำเข้าของศุลกากร ผลการตรวจกรดนิวคลีอิก ใบรับรองการฆ่าเชื้อ เป็นต้น หากเอกสารครบถ้วนและสินค้าตรงกับใบรับรองที่เกี่ยวข้อง เจ้าของโกดังที่กำหนดก็จะออกใบรับรองการออกจากโกดัง

หากผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้ามาที่ผ่านห่วงโซ่ความเย็นที่เข้าโกดังไม่สามารถแสดงหลักฐานผลการตรวจกรดนิวคลีอิก ใบรับรองการฆ่าเชื้อ เจ้าของโกดังจะต้องดำเนินการตามกฎหมาย โดยทำการสุ่มตัวอย่างตรวจกรดนิวคลีอิก และทำการฆ่าเชื้ออย่างรอบด้าน หากผลการตรวจผ่าน (กรดนิวคลีอิกเป็นลบ) เจ้าของโกดังที่กำหนดก็จะออกใบรับรองการออกจากโกดัง

๓. ภายหลังจากที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ หากผู้ประกอบการที่ผลิตและดำเนินการผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ผู้ให้บริการโกดังเก็บสินค้า ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้ามาที่ผ่านห่วงโซ่ความเย็น มีการฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น จะถูกดำเนินการตามกฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๔. ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔

กองอำนวยการควบคุมและป้องกันโรค COVID-๑๙ เมืองผิงเสียง  
วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔

แหล่งข้อมูล: ๑. ข่าวจาก Pingxiang News วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔

<https://mp.weixin.qq.com/s/dYU5oCCOoVJoCDgyVdSBUQ>